



ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

.....

ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ โดยทำการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ แนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี (๑) สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่ในบัญชีนั้นแล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

หากมีอัตราว่าง ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โรงพยาบาลฯ จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้โดยทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มารายงานตัวตามลำดับของผู้สอบคัดเลือกได้

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเองทั้งหมด หากพบว่าผลการตรวจสุขภาพที่ผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลฯ จะเรียกผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ในลำดับถัดไปเข้าทำงานตามลำดับ และให้ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ได้ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วมารายงานตัว เข้าปฏิบัติงานในวันและเวลา ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๒๕๕๘๓๔ หรือ ๐๔๕ - ๓๑๙๒๐๐ ต่อ ๑๓๔๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางเจนกฤษ์ ใจตม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นาย เดชาวัต ปีกคำ	

หมายเหตุ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙

อาคาร สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมทรานสคริป จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
และวุฒิการศึกษา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๓ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ,ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) ,สำเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สต. ๘) หรือ (สต.๔๓)
สำหรับเพศชาย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ